
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 คร้ังที่ 1 

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

****************************** 

เปิดประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
นางปริญดา  สิงห์มี  - วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
เลขานุการสภาฯ   ประจำปี ๒๕๖7 ครั้งที่ 1 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
    ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที่  7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๖            
    วรรคแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
    ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    หนองน้ำใส เข้าประชุม จำนวน 12 คน ลา - คน ขาด - คน เลขานุการ ๑ คน และ
    ผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน ซึ่งมาครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสจะเปิดการประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียน     
    บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายสุข มานาง   - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ประธานสภาฯ   ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสที่เข้า               
    ร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        หนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 
        2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567  

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง เพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง ที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 

5.1 เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประช ุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลา และวันที่เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี 2568 และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 2568 
5.2 เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ครั้งที่ 3/2567 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุข มานาง   - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
ประธานสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ                

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  
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  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565 หมวด 2 ข้อ 22                     
ว่าด้วยการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ             
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร          
ส ่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื ่อว ันที่                       
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 
และสมัยประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

     สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖6 
 3. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑3 – 27 กันยายน ๒๕๖6 
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 ธันวาคม ๒๕๖6 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
นายประเสริฐ ศรีแพง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส   

    - ประกาศสภาองค์การบริหารสวนตำบลหนองน้ำใส 
    เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การปริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 2 ข้อ 22          
ว่าด้วยการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น 

  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น                 
จึงขอประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖7 
นายสุข มานาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส   

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุข มานาง   - มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสคนใหม่ 
ประธานสภาฯ   และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสคนใหม่ ดังนี้ 

1. นายประยุทธ ศรีนาง เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
2. นางวานิต สันที เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

นายประยุทธ ศรีนาง  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ      
รองนายก อบต.   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประยุทธ ศรีนาง รองนายกองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลหนองน้ำใส ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางวานิต สันที   - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ      
เลขานุการนายก อบต.  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวานิต สันที เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
    ตำบลหนองน้ำใส ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นายสุข มานาง   - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร             
ประธานสภาฯ    ส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖7 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 
    มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส               
    ซึ่งเลขานุการฯ ได้ทำรายงานการประชุมสภาฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
    แล้วนั ้น ดังนั ้น สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพิ ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ
    ดังกล่าว ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม หากมีข้อความใดที่ยัง  
    ไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไข ขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
    ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม รายงาน                   
    การประชุมสภาฯ นี้หรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอแก้ไข รายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ผมจึงอาศัย                
ประธานสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗      
             แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การ                  
             บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว ่าจะเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ               
             หรือไม ่ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
    ประจำปี ๒๕๖7 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง กระทู้ถาม 
นายสุข มานาง   - ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีกระทู ้ถามนี ้หรือไม่
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เพื่อทราบ 
นายสุข มานาง   - ผมมีเรื ่องแจ้งเพื ่อทราบมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู ้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภาฯ    บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานครับ 

นางปณิตา วิชัยวงษ์  - ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ดีเด่น ด้านการ
นิติกรปฏิบัติการ   ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. นายสมพงษ์    วิเชียร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 
2. นายสำราญ    เชื้อแพง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 
3. นายเสวี    สีดาแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
4. นายประเสริฐ  ศรีแพง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 
5. นายไพโรจน์   บุษบา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 
6. นายอาดุล      ชาตา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 
7. นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
นายสุข มานาง   5.1 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันที่เริ่มสมัย
ประธานสภาฯ   ประชุมสามัญ ประจำปี 2567 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี 2568 
    และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 2568 
  - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

 นางปริญดา  สิงห์มี  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ      
เลขานุการสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา 
    และวันที่เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
    ปี 2568 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 2568                 
   อ้างถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ                     
   2 สมัย หรือหลายสมัย แต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนดแต่ต้องไม่เกิน                
   4 สมัย วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ประกอบกับระเบียบ                     
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2  
   การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ               
   วันเริ่มต้นประชุมสมัย ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
   สามัญประจำปีของปีถัดไป และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ 
   ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต ่
   ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 11 (3) สำหรับองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีการประชุมสมัยสภาสามัญประจำปีกี่สมัยในปีนั้น 
   จะเริ่มเม่ือใดแต่ละสมัยในปีนั้นกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัย 
   ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป และมีการกำหนดกี่วัน ระเบียบกระทรวง                     
   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ก็คือวันนี้เป็นการประชุมสมัยแรก  
   ที ่น ี ่จะมาถามที ่ประชุมสภาในปีนี ้  2567 เราจะกำหนดกี ่สมัยอันนี ้ เป ็นสมัยแรกแล้ว             
    ก็จะกำหนดไปอีก สมัย 2 สมัย 3 สมัย 4 แต่ไม่เกิน 4 สมัย ประเด็นแรกคือให้                     
    ทางสภาได้เสนอว่าจะกำหนดกี่สมัยหรือจะกำหนดตามเดิมหรือไม่ เดิมเรากำหนด                 
    4 สมัย เพราะมีห ้วงเวลาการทำงานอยู่ อ ันด ับแรกขอให้สมาชิกสภาเสนอค่ะ                      
    เรียนเชิญค่ะ  

 นายเสวี สีดาแก้ว  - กระผมนายเสวี สีดาแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอกเก้ีย 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6   ขอเสนอ 4 สมัยครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 

นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)              
    พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                       
    ว่าจะเห็นชอบรับรองการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และ
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    วันที่เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี 
    2568 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 2568  หรือไม่                
    ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันที่เริ่มสมัยประชุม
    สามัญ ประจำปี 2567 วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี 2568 และ                           
    ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 2568 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 

นางปริญดา  สิงห์มี  - ขออนุญาตสรุปการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 คือ 4 สมัย
เลขานุการสภาฯ   เหมือนเดิม ต่อไปเป็นการกำหนดว่าเราจะเริ่ม สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 เราจะ
    กำหนดวันที่เท่าใด เดือนใด และเริ่มวันที่เท่าใด ต้องไม่เกิน 15 วัน แต่ขออนุญาต             
    นำเรียนตรงนี้ก่อนที่เรากำหนดเดิม สมัยแรก วันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ อาจจะมีข้อ                
    ที่ต้องปรึกษาหารือกันถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมสภาฯ ในส่วนสมัยที่ 2    
    ที่เรากำหนดไว้วันที่ 11–25 สิงหาคม เนื่องจากสภาต้องพิจารณาข้อบัญญัติรายจ่าย
    ประจำปีไม่เกิน 15 สิงหาคม สมัยที่  3 เรากำหนดไว้ว ันที่  13–27 กันยายน                              
    เนื่องจากว่าส่วนที่จะปิดงบประมาณจะต้องมีเงินที่ต้องกันเงินโครงการต่างๆ และสมัยที่ 
    4 เรากำหนดไว้วันที่ 16–30 ธันวาคม เป็นเรื ่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
    รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เรากำหนดไว้ในปี 2566 ถ้าสมาชิกสภาฯ  
    เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงก็สุดแล้วแต่สมาชิกสภาฯ ก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นค่ะ  

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 

นางปริญดา  สิงห์มี  - ขออนุญาตสรุปการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันที่
เลขานุการสภาฯ   เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567  
          สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 

 1. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
 3. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑3 – 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7 
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
ต่อไปจะต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 เรียนท่านสมาชิก

 สภาว่าเราจะกำหนดเป็นเดือน กุมภาพันธ์ เหมือนเดิมสุดแล้วแต่ท่านสมาชิกสภาฯ  
 เห็นควรว่าจะกำหนด เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ก็สุดแล้วแต่ท่านสมาชิก                 
 สภาฯ เรียนเชิญเสนอได้เลยค่ะ 

นายสักโชติ  สินธร           - กระผมนายสักโชติ  สินธร ส.อบต. หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด  
ส.อบต. หมู่ที่ 10  ขอเสนอ เดือน กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 – 15 เหมือนเดิมครับ 
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นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 

นางปริญดา  สิงห์มี  - ขออนุญาตสรุปการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันที่
เลขานุการสภาฯ   เริ ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของ                     
    ปี 2568 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 2568 มีมติกำหนด
    สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมประจำปีสมัยแรกของปี
    ถัดไป ดังนี้ 
              สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 

 1. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
 3. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑3 – 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7 
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
     สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖8 

1. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖8 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2567 
นายสุข มานาง   - เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสำเร็จ หวานชุม  - เรียนท่านประธานสภาฯ รองนายกองค์การบริส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
นายก อบต.    สภาผู้ทรงเกียรต ิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
           รายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
         หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    สำนักปลัด 
    1. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง                  
    คำชี้แจง 
    คำชี้แจงรายละเอียด (เดิม) 
    แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
    ภายใน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
    งบประมาณตั้งไว้ ๑๖,๐00 บาท 
    คำชี้แจงรายละเอียด (ใหม่) 
    แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
    ภายใน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
    งบประมาณ ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท 
    ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
    คำชี้แจงรายละเอียด (เดิม) 
    แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
    ภายใน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
    งบประมาณตั้งไว้ ๑๖,๐00 บาท 
    คำชี้แจงรายละเอียด (ใหม่) 
    แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
    ภายใน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
    งบประมาณ ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท 

นายสุข มานาง   - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 

นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี ้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการขออนุมัติแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง               
    คำชี้แจง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
    อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ในส่วนของครุภัณฑ์ตาม ข้อ 29 ในหมวดงบลงทุน 
    ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ถ้าทำให้คุณลักษณะปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นอำนาจ
    อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ในส่วนของเครื่องพิมพ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
    งานบริหารงานทั ่วไป จำนวน 2 เคร ื ่อง เด ิมตั้ งไว้ในข้อบัญญัต ิ เคร ื ่องพิมพ์                              
    Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี งบประมาณตั ้งไว้ ๑๖ ,๐00 บาท ในการใช้
    เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จะมีค่าหมึกราคาสูงก็เลยเปลี่ยนเป็น 
    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
    งบประมาณ ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมสภารับทราบเพราะ             
    มีในข้อบัญญัติแล้วแค่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก็เลยขออนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
    ให้ความเห็นชอบคะ่ ขอบคุณค่ะ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม            - ไม่มี 

นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)                       
    พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                       
    ว่าจะเห็นชอบรับรองการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย            
    ครั้งที่ 3/2567 หรือไม ่ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2567 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

 นายเสวี สีดาแก้ว  - กระผมนายเสวี สีดาแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอกเก้ีย 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   อยากสอบถามเรื่องรถบรรทุกขยะตอนนี้ดำเนินการจัดซื้อถึงไหนอยากทราบเพราะ
    ประชาชนสอบถามมาอยากให้ซื้อเร็วๆ ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสักโชติ  สินธร           - กระผมนายสักโชติ  สินธร ส.อบต. หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด  
ส.อบต. หมู่ที่ 10  ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาหารือเรื่องบล็อกคอนเวิร์สดำเนินการถึงไหนจะดำเนินการ
    เมื่อใดเงินก็กันไว้แล้วด้วยดำเนินการให้ภายในฤดูแล้งนี้ และฝากไปถึงช่าง ผมขับรถ
    ผ่านไปผ่านมามีขยะแผ่นปูนตั้งแต่ครั้งที่แล้วประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเดือดร้อนต้องใช้
    รถแบ็คโฮโกยไปทิ้งให้ด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุมาใครจะรับผิดชอบฝากถึงช่างผู้ควบคุมงาน
    ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายอาดุล ชาตา   - กระผมนายอาดุล ชาตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส 
ส.อบต. หมู่ที่ 12  มีเรื่องที่จะสอบถามเกี่ยวกับไฟฟ้าตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 3 จุด และโซล่าเซลล์            
    ที่ไม่มีสายดับ และเรื่องรถบรรทุกขยะก็มีประชาชนสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะได้
    รถบรรทุกขยะ และเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้ารู้สึกล่าช้ามากครับ ขอบคุณครับ 

นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตตอบประเด็นคำถามของท่านเสวี สีดาแก้ว                 
    ขออนุญาตเอ่ยนาม ในส่วนของประเด็นรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ มีผู ้รับผิดชอบคือ              
    งานสาธารณสุขก็ดำเนินการจัดทำบันทึกจัดซื้อรถบรรทุกขยะแล้วตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
    2566 และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด ณ ปัจจุบันมีขั้นตอนในการจัดซื้อ
    หลายขั้นตอน ด้วยราคารถบรรทุกขยะราคาสูง ราคา 2,500,000 บาท การจัดซื้อ                    
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    ด้วยระบบ e -bidding ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ คณะกรรมการกำหนด TOR ซึ่งได้
    ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นประกาศเพื่อให้ทางห้างร้านหรือบริษัทเสนอ
    วิจารณ์มาก็จะมีบริษัทรายเดิมมาวิจารณ์คือบริษัททวีโชคเหมือนปีที่แล้วบริษัทนี้เป็น
    บริษัทรับร้องเวลาที่มีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดใหญ่วิจารณืไปทุกที่คือวิจารณ์การ
    กำหนดลักษณะว่าเราล็อคสเปคตอนนี้กำลังตอบวิจารณ์ คณะกรรมการกำหนด TOR 
    ซึ ่งก็มีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานกรรมการซึ ่งมีหนังสือวิจารณ์เมื ่อวันที ่ 2                           
    กุมภาพันธ์ 2567 คือต้องตอบให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ เราตอบไม่รับข้อ
    วิจารณ์เมื่อปีที่แล้วก็วิจารณ์เรามาเราก็ไม่รับวิจารณ์หนังสือข้อวิจารณ์เราก็หารือกับ
    ทางกรมบัญชีกลางแล้วที่เขาวิจารณ์มาก็คือข้อเดิมๆ ที่เขาทักท้วงเรามาเมื่อปีที่แล้ว             
    เราก็ทำหนังสือไปหารือกรมบัญชีกลางก็คือไม่รับข้อวิจารณ์ เราสามารถไม่รับข้อ
    วิจารณ์ได้ ก็ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพื่อให้ทุกท่านทราบและสบายใจหลังจาก
    ตอบข้อวิจารณ์ภายใน 7 วันทำการแล้วก็ได้ปรึกษากับงานพัสดุมาก็จะประกาศ                    
    e -bidding ลงเว็บไซต์ ใช้เวลา 10 วันทำการด้วยงบประมาณ 2 ,500,000 บาท 
    เพ่ือให้บริษัทมายื่นประมูลและเปิดซอง ในการพิจารณาเปิดซองจะต้องพิจารณาให้แล้ว
    เสร็จถ้ามีการเปิดซองก็จะประกาศผลว่ามีการอุทธรณ์หรือไม่ นี่คือกระบวนการตาม
    ระบบราชการในส่วนพระราชบัญญัติพัสดุ ถ้ามีบริษัทยื ่น อุทธรณ์เหมือนเดิม                          
    คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาเราก็สามารถไปต่อได้ แต่ถ้ามีการยื่นอุทธรณ์แบบใหม่
    เราก็จะทำหนังสือหารือกับกรมบัญชีกลางใหม่ ถ้ากรมบัญชีกลางตอบหนังสือมาหา
    องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 30 วัน หรือขยายเวลาได้ไม่เกิน 60 วัน ถ้ามีการ
    อุทธรณ์ก็ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าประกาศไปเรียบร้อยแล้วไม่มีการยื่นอุทธรณ์
    ก็ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็สามารถลงสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับเหมาได้ประมาณนี้  
    ณ ตอนนี้เราเคยผ่านการพิจารณาการอุทธรณ์มาแล้วหน้าจะมีโอกาสได้ ก็เป็นบริษัท
    รายเดิมจากปีที่แล้วเขาก็คัดลอกหนังสือเดิมมาเราตรวจสอบแล้วเราจะไม่รับข้อวิจารณ์ 
    ถ้าไม่รับวิจารณ์ก็ขึ้นประกาศพอได้ผู้ชนะก็ประกาศว่าจะมีบริษัทไหนมาอุทธรณ์หรือไม่
    คาดว่าจะเป็นบริษัทเดิมถ้าเราไม่รับอุทธรณ์ก็สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 เดือน                
    ก็ไม่อยากรับปากว่าได้หรือไม่ได้เพราะขึ ้นอยู ่กับกระบวนการที ่เราดำเนินการ                    
    ก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางปริญดา  สิงห์มี  - ขออนุญาตเพิ่มเติมมีท่านสมาชิกถามว่าไม่รับอุทธรณ์ได้หรือไม่ตรงนี้เป็นข้อพิจารณา
เลขานุการสภาฯ   ของคณะกรรมการเพราะรอบที่แล้วมี 5 ข้อ เป็นเรื่องเทคนิคโดยเฉพาะ คณะกรรมการ
    เขามองแล้วว่าเราไม่กล้าฟันธงถ้าเราผิดขั้นตอนต่อไปเขาจะร้องเรียนองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลเรา เราต้องไปที่ศาลปกครองพิจารณาว่าผิดหรือถูก ฉะนั้น เพ่ือความถูกต้อง
    คณะกรรมการชุดที่ผ่านมาก็เลยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางนี่คือขั้นตอนก็ขออนุญาต
    นำเรียนค่ะ 

นายสุข มานาง   - เชิญคณะผู้บริหารตอบคำถามท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสำเร็จ หวานชุม  - เรียนท่านประธานสภาฯ รองนายกองค์การบริส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
นายก อบต.    สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตตอบคำถามเรื่องบล็อก                 
    คอนเวิร์ส ขณะนี้กำลังยื่นประกวดราคาอยู่รอประมาณ 1 อาทิตย์ ไปตามขั้นตอน
    เอกสารอาจจะล่าช้าครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายไพโรจน์  บุษบา  - กระผมนายไพโรจน์ บุษบา ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์  
ส.อบต. หมู่ที่ 11  ปีงบประมาณ 2566 ผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้ถนน คสล. หน้าโรงสำลี แต่ปี
    งบประมาณ 2567 อยากสอบว่าจะได้ คสล. ภายในหมู่บ้านหรือไม่ และขอขยายเขต
    ไฟฟ้าจากหมู่บ้านไปวัดสิริธรรมสงบ และขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟส่องสว่าง
    อยากให้คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วย และถนนชำรุดอยากให้กองช่างนำยางมะตอย
    มาซ่อมแซมให้ด้วยจากทางเข้าบ้านถึงโรงสำลี และเส้นไปวัดคอนกรีตเนื่องจากน้ำกัด
    เซาะไม่มีดินรองรับฝากคณะผู้บริหารดูแลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายอาดุล ชาตา   - กระผมนายอาดุล ชาตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส 
ส.อบต. หมู่ที่ 12  จะปรึกษาเรื่องทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับ หมู่ที่ 12 เส้นคุ้มดอนย่านางที่จะทำถนน
    บุกเบิก และเส้นทางตะวันออกติดกับรีสอร์ทเก่าเพราะไปตามกองช่างว่าถนนสาธารณะ
    สามแยกบ้านท่านไพรรัตน์ ผมเคยเสนอมาไม่รู้กี่รอบคำว่าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเราจะ
    ไม่รู้เสนอไปอยากให้เอาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเลย เรื่องเขียนคำร้องเขียนหลายครั้ง
    แล้วเสนอไปทีไรก็เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะฉะนั้น เวลาผมเสนอไปให้ทำให้เลยครับ 
    ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสักโชติ  สินธร           - กระผมนายสักโชติ  สินธร ส.อบต. หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด  
ส.อบต. หมู่ที่ 10  ขออนุญาตปรึกษาหารือถนนเส้นบุกเบิกเส้นบ้านดอนหมากพริกเป็นเส้นหลักใช้                
    ขนพืชผลทางการเกษตรไปขายก็ไม่ลงมือทำให้สักทีน้ำเซราะขาดอยากให้วางท่อ   
    ระบายน้ำ ไม่สามารถสัญจรไปได้ทรายเยอะ ท่านนายกเคยสั่งการไปแล้วไม่รู้ว่ากองช่าง
    ออกไปสำรวจหรือยังถ้าออกไปสำรวจช่วยโทรแจ้งคนในพ้ืนที่ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี ้แจงในส่วนของระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น
    หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือสำนักปลัด ในการจัดทำแผนอาศัยอำนาจตามระเบียบ                   
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
    พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2566 – 2570 ครอบคลุมถึง 5 ปี ประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาผ่านไป
    ความต้องการของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป ก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาง อบต.
    หนองน้ำใส ต้องออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่ง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมี 3 นิยาม คือ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมเติม          
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    การแก้ไข คือ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วการแก้ไขเล็กๆน้อยๆ ไม่
    กระทบต่อวัตถุประสงค์เป็นอำนาจของนายกแก้ไขได้เลยและแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ 
    อาจจะแจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งในที่ประชุมสภาฯ การเปลี่ยนแปลง คือ โครงการมีอยู่
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป
    จากเดิม เช่น ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 100 เมตร แต่จะสร้าง 
    120 เมตร คุณภาพเปลี่ยน ปริมาณเปลี่ยนแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงแผน การเพิ่มเติม 
    คือ โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอยก
    ตัวอย่าง ท่านอาดุล ชาตา ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสนอถนน คสล.เส้นป่าสนสำรวจ
    แล้วไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เราต้องเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวเข้าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น ส่วนขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการ 2 ชุด  
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีปลัดองค์การบริหารส่วน
    ตำบลเป็นประธานคณะกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นเลขานุการ และคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะกรรมการ ปลัด
    องค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ต้องผ่าน
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ ่นเป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่เปลี ่ยนแปลง แล้วนำเสนอ 
    เข้าสภาพิจารณา ตามระเบียบมาตรา 46  พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหาร                  
    ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอนายกองค์การ
    บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้อนุมัติและประกาศใช้แผนต่อไป ตรงนี้จะเป็นการ
    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องผ่าน 3 ขั้นตอน 
    ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ
    เสร็จ เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนายกองค์การบริหารส่วน
    ตำบลหนองน้ำใสเป็นผู้อนุมัติและประกาศใช้แผนต่อไปจึงจะสามารถใช้แผนพัฒนา
    ท้องถิ่นได้ และมีกรณีพิเศษตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/2 ตามนโยบายเร่งด่วนรฐับาล 
    นโยบายกระทรวงมหาดไทยหรือโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เป็นอำนาจท่านนายก
    โดยตรง ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการ แล้วนำเข้าที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็น
    ชอบและนายกฯเป็นผู้อนุมัติ ประกาศใช้แผนต่อไป  ประเด็นสำคัญคอืต้นเรื่อง องค์การ
    บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มีสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ขึ้นอยู่กับ
    ต้นเรื ่อง เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประกาศใช้ไปแล้ว ผู้นำโครงการไปใช้คือคือผู้
    ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับโครงการนั้นๆ โครงการเป็นของกองไหนให้เจ้าของงานเป็นผู้เสนอ
    มายังงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เสนอตามกระบวนการขั้นตอน ถ้าต้นเรื่องไม่
    เสนอมางานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ก็ไม่สามารถรับทราบได้ความต้องการแต่ละ
    งานเป็นอย่างไร เนื่องจากเวลาผ่านไปความต้องการของประชาชนก็เปลี่ยนไปเราก็ต้อง                   
    ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทันท่วงทีก ็เลยมีกระบวนการแก ้ไข                         
    เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายสักโชติ  สินธร           - กระผมนายสักโชติ  สินธร ส.อบต. หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด  
ส.อบต. หมู่ที่ 10  เรื่องนี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านหัวหน้าสำนักปลัดที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น ปัญหาที่เจอไม่ได้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านนายกขออนุญาตเอ่ยนาม             
    สั่งไปแล้วกองช่างไม่รีบดำเนินการไม่พยายามที่จะทำไม่อยากทำให้มันเป็นการละเว้น
    การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ไม่ขอเอ่ยนามว่าใครเพราะท่านนายกสั่งไปแล้วผู้ปฏิบัติงาน            
    ไม่ปฏิบัติงานให้หรืออย่างไรอยากทราบคำตอบครับ ขอบคุณครับ 

นายสำเร็จ หวานชุม  - เรียนท่านประธานสภาฯ รองนายกองค์การบริส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
นายก อบต.    สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้ดำเนินการสั่งการไปแล้วต่อไป            
    ผมจะออกเป็นหนังสืออยากให้ถอนคำพูดเลยว่าไม่อยากทำให้คำนี้ไม่อยากให้มีเลยครับ 
    ขอบคณุครับ 

นายปิยวัฒน์ พรนรากุล  - เรียนท่านประธานสภาฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง   สมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเรื ่องสำรวจพื ้นที่                    
    ผมในฐานะผู้อำนวยการกองช่างได้รับคำสั่งมาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการก็อยู่
    ในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ สำหรับเรื่องที่สำรวจที่ตกหล่นตรงนี้ต้องไปดูว่ามีอยู่ใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการไปถึงไหนต้องรอท่านนายกพิจารณาสั่งการส่วนเรื่อง
    ที่จะไม่ทำให้ไม่เคยออกจากปากผม ถ้าการปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคำสั่งก็ต้อง
    ดำเนินการทางวินัยไปซึ่งก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในส่วนเรื่องคำร้องถ้าจะให้ดี               
    ให้เขียนคำร้องมาทางต้นเรื่องผมก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนจะได้เป็นหลักฐานบ่งชี้                    
    และดำเนินการต่อไปก็จะได้ทราบว่าช้าหรือติดปัญหาตรงไหนให้เป็นลายลักษณ์อักษร
    เลยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย อุทัยดา  - เรียนท่านประธานสภาฯ รองนายกองค์การบริส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
รองนายก อบต.   สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในฐานะที่กำกับดูแลกองช่างในส่วน
    เรื่องการสั่งการกองช่างผมจะนำเรียนสายผู้บริหารเรื่องการปฏิบัติราชการจากที่ผมได้
    ฟังจากท่านสมาชิกสภาฯ หลายท่านเป็นเสียงเดียวกันว่าลักษณะการทำงานไม่อยากทำ
    ให้เป็นเรื่องที่ทำให้สายงานบริหารมันผิดเพ้ียนไป วันนี้ก็จะนำเรียนท่านนายกอีกครั้งว่า
    เราจะมีมาตราการบังคับลักษณะอย่างนี้ เพราะการบริหารงานต้องขับเคลื่อนไปทั้ง
    องค์กรไม่ใช่ว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งทำแต่คำสั ่งการของนายกคือเด็ดขาดถ้าไม่                     
    ดำเนินการก็จะดำเนินการทางวินัย ถ้ามอบหมายด้วยวาจาได้ได้ก็คงมอบหมายเป็น
    หนังสือ และมีระยะเวลาในการดำเนินการต่อไปก็จะนำไปปรับปรุงเพื ่อให้การ                      
    ดำเนินงานดีขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด - กระผมนายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3   ขออนุญาตในส่วนของประเด็นการออกหนังสือของสภาฯ ฝากถึงประธานสภาฯ                    
    ในส่วนของการส่งหนังสือสภาฯรู ้ส ึกว่าเขียนไม่ครบ นายสำราญ เชื ้อแพง เป็น                   
    นายสำราญ เธอแพง ถ้าหนังสือออกไปถึงผู้ใหญ่มันจะเกิดความเสียหายได้ และในส่วน
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    ของกีฬาต้านยาเสพติดที ่ผ ่านมาเราจัดการได้ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากร                     
    คณะทำงานก็ขยันขันแข็ง ผมมีข้อตำหนิในส่วนของคณะกรรมตัดสินกีฬาชุดนี้ดี แต่มี
    บางคนทีไ่ม่รู้จักกาลเทศะ มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารจัดการ เขาพูดว่าผู้นำไม่มี
    การศึกษา ผมก็เลยบอกว่าผมจบปริญญาโท เรียนทุนจ่ายขาดไม่ได้ส่งคืนเหมือนทุน
    กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษาบุคคลนี ้อย ่าเร ียกใช ้บร ิการแต่ผมเห็นด้วยที ่จะใช ้บร ิการ                             
    คณะกรรมการชุดนี้แต่เป็นที่ตัวบุคคลเท่านั้น วันเปิดงานไม่มีมวลชนวันปิดงานไม่มี
    มวลชนป้ายโครงการดีมากเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีเราควรจะมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้
    ในงบประมาณ 170,000 บาท ไม่มีมวลชนเข้าร่วมโครงการเลยมีแต่พนักงานเป็น
    โครงการที ่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างชัดเจนทำอย่างไรก็ได้ให้มวลชนเข้าร่วม                   
    โครงการได้ ในส่วนประเด็นการอนุมัติงบประมาณจำนวน 70 ,000 บาท เราต้อง                  
    ติดตามผลช่วยทำให้เป็นโครงการที่สมกับเงินที่อนุมัติไปด้วยไม่มีการติดตามผลช่วย
    ดำเนินการด้วย และในส่วนของประเด็นเรื่องฝาท่อหมู่ที่ 3 บ้านแคนใต้ ผมเขียนคำร้อง
    มา 1 ปีกว่าแล้ว สามารถทำเป็นกรงเหล็กได้หรือไม่รถยนต์ไม่สามารถหลบกันได้ตรงนี้
    ประชาชนร้องเรียนตลอดถนนแคบมีร่องระบายน้ำเปิดอยู่ไม่มีผาปิดผมมีคำร้องด้วย
    ภาพถ่ายมาด้วยผมส่งไปแล้วหลายเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้พูดในส่วนของกองช่างนาย
    ช่างอาวุโสก็ไปอีกอย่างไม่ทำตามสายผู้บังคับบัญชา ท่านศุภชัย อุทัยดา ขออนุญาต  
    เอ่ยนาม ผมก็สงสัยว่ามีบางคนพูดว่าสุดท้ายก็มาจบที่ผม ไม่มีผู้อำนวยการกองช่างหรือ
    จะทำอะไรก็รีบทำก่อนที่องค์กรจะเสียหาย นายช่างอาวุโสมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปรับ
    ผู้หญิงเต็มรถยนต์ 4 ประตูไปกินข้าวเที่ยงเท่านั้นหรือถ้าขยันทำงานไปได้ดีกว่านี้               
    ถ้าทำงานได้ดีกว่านี ้สุดยอดเลย ในส่วนของเรื ่องหินคลุกยังไม่สอบสวนเลยสั ่งให้                  
    ผม 3 รถ ฉะนั้น ผมก็อยากพูดในที่ประชุมสภาฯ จะได้มีการบันทึกก็อยากให้รู ้กัน    
    และมีเรื่องที่น่าชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประชาชนมาติดต่องาน
    เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟ ไปองค์การบริหารส่วนตำบลอื ่นไม่มีแบบนี้เลย ฝากชมเชย                 
    คณะผู้บริหารด้วยผมมองว่ามันเป็น การสานต่อที่ดี อีกประเด็นเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 
    จำนวน 14 หลัง เรียกเก็บเงินคนละ 500 บาท สุดท้ายเรือรั่วอย่างน้อยก็มีแสงสว่าง
    เวลาไปไร่นา ประเด็นต่อมาท่านสมร หวานพร้อม ฝากเสนอซอยบ้านพ่อถวิล หลังสระ
    หนองแปนซึ่งเป็นซอยเล็กๆ ตรงนี้มีปัญหาน้ำไหลผ่านถนนไม่เคยแห้งฝากคณะผู้บริหาร
    เร่งให้ด้วย ประเด็นต่อมาอยากนำเรียนเรื่องการประชาสัมพันธ์ขาดลุ่ยเราจะเสียด้าน
    มวลชน ฉะนั้น บุญเดือนหกอยากเสนอการที่จะเอามวลชนเข้ามาเราต้องมีวิธีการ
    จัดการตอนกลางวันจะมีหมอลำซิ่งตลาด 10 ปี ผ่านมาแล้วได้คนกลุ่มเดียวคือวัยรุ่นถ้า
    เราเปลี ่ยนวิธีการบริหารจัดการเพื ่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการ                       
    ประกวดกองยาวมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และในส่วนของประเด็นลำห้วยกุดแคน 
    เหตุผลที่ไม่รับคือไม่สมบูรณ์ประตูน้ำเปิดปิดไม่ได้ ฉะนั้น ท่านกำนันตำบลหนองน้ำใส
    ฝากมาว่าทำอย่างไรก็ได้อยากให้รับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านปลัดด้วย 
    เมื่อใดจะรับมอบลำห้วยกุดแคน อีกประเด็นเรื่องรถขนดินวิ่งเร็วกับรถจักรยานยนต์    
    เกิดอุบัติเหตุทุกวันนี้มีแต่วัยรุ่นที่ขับรถขนดินตรงนี้เรามีมาตรการอะไรหรือไม่เราน่าจะ
    มีวิธีการจัดการหรือไม่ ก็ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นางปณิตา วิชัยวงษ์  - เรียนท่านประธานสภาฯ รองนายกองค์การบริส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
นิติกรปฏิบัติการ   สภาผู้ทรงเกียรต ิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเอกสารขออนุญาต
    เอ่ยนามท่านสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด พอดีงานนิติการเป็นผู้ดำเนินการเรื่องเอกสาร และ
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    เป็นผู้นำเสนอเอกสารทุกอย่างเองแต่เนื่องจากที่เกิดปัญหาชื่อของท่านสำราญ เชื้อแพง 
    ได้ไปขอเอกสารจากท่านสำราญ เชื้อแพงมาดูแล้ว ณ วันนั้นดำเนินการไม่ทันจึงให้น้อง
    ในสำนักปลัดช่วยซึงลักษณะลายมือน้องเป็นแบบนี้เองไม่ได้มีการเขียนผิด แต่ก็ขออภัย
    ที่เอกสารอาจจะดูเหมือนเป็นการเขียนผิดต่อไปก็จะเป็นคนดำเนินการเอง ในส่วนของ
    เรื่องรถขนดินทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่ได้รับเรื่อง
    ร้องเรียนรถขนดินทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสได้มีการเปรียบเทียบปรับ
    มาโดยตลอดหรือเปรียบเทียบปรับจากตำรวจสิ่งแวดล้อมที่มาดำเนินการเปรียบเทียบ
    ปรับรถขนดินที ่ขับด้วยความเร็ว และมีการทำดินตกหล่นทางตำรวจสิ ่งแวดล้อม 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสได้มีการให้รถขนดินดำเนินการมาชำระค่าปรับกับ
    กองคลัง และได้ดำเนินการมาตลอดมีเอกสารหลักฐานในการชำระค่าปรับ งานนิติการ
    ได้เห็นปัญหานี้มาโดยตลอดได้ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถขนดิน และลงพื้นที่
    ดำเนินการนำเอกสารให้เซ็นรับทราบเพื่อให้ระมัดระวังในการทำดินตกหล่นบนถนน 
    ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้รับความเดือดร้อน และการขับรถที่อันตรายรวดเร็วจนอาจ            
    ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้มีการดำเนินการมาตลาด ก็อยากนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ 
    รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ     

นางปริญดา  สิงห์มี  - เรียนประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม             
เลขานุการสภาฯ   สภาผู้ทรงเกียรต ิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านนายสิทธิ์ธเนศ สุดสะอาด ขอ
    อนุญาตเอ่ยนาม ได้เสนอความคิดเห็นก็คือว่าเป็นประโยชน์มาก ดิฉันมองคล้ายๆกัน
    หลายเรื่อง ก็ขออนุญาตตอบโดยภาพรวมเรื่องเกี่ยวกับวันเปิดวันปิดงานกีฬาต้านยา
    เสพติดเห็นมาตั้งแต่ยุสมัยเก่าแล้วก็พยายามแก้ไข พิธีเปิดงานไม่อยากเชิญนายมาเลย
    ไม่สมหน้าเทียมตากับตำบล 12 หมู่บ้าน มวลชนน้อยมากตั้งแต่สมัยท่านนายกวิลัย  
    สมีดี ขออนุญาตเอ่ยนาม พอมาท่านนายกสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี ขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็
    พยายามหาวิธ ีม ีกองเช ียร ์กีฬาพื ้นบ้านมีการจับปลาไหลก็ได้มวลชนพอสมควร          
    บางตำบลอย่างตำบลบ้านลาน ตำบลภูเหล็กแน่นทั ้งว ัน ในส่วนของกีฬาเร ื ่อง                         
    คณะกรรมการตัดสินกีฬา ดิฉันก็เชื่อมั่นในคณะกรรมการชุดนี้แต่การสื่อสารการพูดจา
    อาจจะระคายหูก็ได้ยินเหมือนกัน เรืองกฎกติกามารยาทก็ถือว่าแน่นอนอยู่เพราะเราก็
    ต้องฝึกในเรื่องของวินัย ด้วยท่านนายกสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี ขออนุญาตเอ่ยนามท่านจะให้
    ความสำคัญเรื่องเวลามากเวลาการประชุมช้าไป 5 นาที ท่านไม่สนใจท่านประชุมเลย
    จนกระทั้งประชาชนตื่นตัวท่านก็ฝึกในสิ่งที่ดีเรื่องระเบียบวินัย ดิฉันจะกังวลเรื่องความ
    ปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีการเสียชีวิตติดต่อกันจำนวน 2 ราย ในเวลา
    ใกล้เคียงกันใช้วิธีทางไสยศาสตร์ ใบสมัครที่รัดกุม และรถพยาบาลจากโรงพยาบาลมา
    จะจ้างก็ต้องจ้างเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บบางเล็กๆน้อยๆมีบางแห่งองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดการรับสมัครนักกีฬาเขาจะบังคับให้มีใบรับรองแพทย์ ถ้าเกิดเหตุนั้น                
    ท่านนายกและดิฉันปวดหัวนอนไม่หลับที่เจอเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ไปหาพระอาจารย์
    กรณ์ให้ช่วยเหลือเพราะต้องหาวิธีการอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยที่สุด ถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมา
    ก็จะสามารถตอบได้แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ในส่วนของเรื่องกีฬาต้านยาเสพติด 
    และในส่วนของกองช่างที่มีการพุดถึงกันเยอะไม่ว่าการประชุมครั้งไหนก็แล้วแต่เป็น
    เรื่องที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ดิฉันที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องขอโทษแทนก่อนอันดับ
    แรกดิฉันจะต้องไปคุยกับทางกองช่างและรองปลัดด้วยเพราะควบคุมดูแลงานกองช่าง  
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    ก็จะพยายามกำกับดูแลให้ดีกว่าเดิมก็ขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ และในส่วนของการ
    ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ ถ้าประชาชนเดือดร้อนจริงๆ ดิฉันเคยพูดในที่ประชุมประจำเดือน
    ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ดูแล
    เป็นพิเศษอย่าให้มีเรื่องท่านเห็นหรือไม่เมื่อเร็วๆนี้คนพิการได้ไปกรมบัญชีกลางด้วย
    ตนเองเป็นเรื ่องใหญ่มาก ดิฉันเห็นข่าวนี้เรียกนักพัฒนาชุมชนมาคุยเลยอย่าให้มี                      
    เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ในตำบลของเราโดยเฉพาะกลุ ่มเปราะบางผู ้ด ้อยโอกาส                  
    กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุให้ดูให้ดีตรงนี้ก็เรียกมากำชับในส่วนที่เป็นหัวหน้าตรงนี้ ในส่วน
    ของเรื่องไฟฟ้าบ้านที่ทำการเกษตรจะขอดูรายละเอียดอีกที และในส่วนของลำห้วย             
    กุดแคนก็จะเป็นปัญหามานานทำไมไม่รับตั้งแต่ยุคสมัยท่านนายกสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี                 
    ขออนุญาตเอ่ยนาม เป็นมติของสมาชิกสภาฯ ว่าไม่รับ แต่ถ้ารับดิฉันมีความกังวลใจ
    รายได้ 40 ล้านบาท ทุกท่านดูโครงสร้างพื้นฐานเมื่อใดมีการซ่อมแซมงบประมาณจะ
    เป็นก้อนใหญ่ที่เราจะต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาในส่วนของตรงนั้น ถ้ารับมอบมาแล้วก็จะ
    เป็นหน้าที่เราทั้งหมดในการซ่อมแซมต้องขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ด้วย และในส่วนที่
    ท่านสิทธิ์ธเนศ สุดสะอาด ขออนุญาตเอ่ยนาม เวลาประชาชนติดต่องานดิฉันจะเดินเข้า
    ไปสอบถามเลย และดิฉันเจอประชาชนมาติดราชการถอดรองเท้า ดิฉันก็บอกน้องใน
    สำนักปลัดให้พิมพ์ติดหน้าห้องประชาชนที ่มาติดต่อราชการไม่ต้องถอดรองเท้า                  
    ก็พยายามดูแลในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลตรงนี้
    เป็นสิ่งสำคัญที่มองเห็นเสมอ ก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสำเร็จ  หวานชุม  - เรียนประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม             
นายก อบต.    ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติม ผมมีโอกาสพูดคุยกับทางท่านนายอำเภอเรื่องอยาก
    ให้ทำฝายชะลอน้ำไม่รู้ว่าจะทำตรงไหนอยากจะทำเป็นฝายปูนซีเมนต์ ในส่วนของเรื่อง
    ไฟฟ้าส่องสว่างขยายเขตไฟฟ้าถ้าเป็นวัดจะมีงบประมาณให้ 400,000 บาท และ
    ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที ่ 3 จำนวน 14 หลัง ถ้าไม่มีเวลาให้ท่านนำเอกสารมาแล้วจะ
    ดำเนินการให้ ผมไปปรึกษากับทางไฟฟ้า 140 เมตร ต่อหนึ่งบ้านเลขที่ บ้านสำโรงก็
    ดำเนินการอยู ่อย่าคิดว่าจะไม่ได้เขาดำเนินการให้แน่นอนสามารถปรึกษาได้ครับ 
    ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไมค่รับ  
ประธานสภาฯ 

นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด - กระผมนายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3   ตอนนี้โคกโนนเสือเขี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ติดปัญหางบประมาณเสาปักเขตแดน               
    เสาใหญ่เพ่ือป้องกันการทำลายแนวเขตก็ขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี  

นายสุข มานาง   - ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ   ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา ๑1.56 น. 
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             ลงชื่อ                                          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางปริญดา     สิงห์มี) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
 

 
 

            ลงชื่อ                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายสุข         มานาง) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด)                                              (นายอาดุล  ชาตา) 
             สมาชิกอบต. หมู่ 3               สมาชิกอบต. หมู่ ๑๒ 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสักโชติ   สินธร) 
            สมาชิกอบต. หมู่ ๑๐ 

 


